

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด
เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๔๔

งานผ้าป่า...สนามหลวง

เมื่อวานนี้วันที่ ๓๑ ทองคำได้ ๖ บาท ๘๖ สตางค์ ดอลลาร์ได้ ๕๐ ดอลลาร์ ทองคำที่ต้องการมอบเข้าคลังหลวงสี่พันกิโลนั้น มอบเข้าคลังหลวงไว้แล้ว ๑,๐๓๗ กิโลครึ่ง ผากไว้กับคลังหลวง ๑,๐๒๕ กิโล รวมทองคำที่ได้มอบและผากไว้ที่คลังหลวงเป็น ๒,๐๖๒ กิโลครึ่ง ทองคำที่ได้หลังจากการผากและมอบไว้แล้วซึ่งจะนำไปหลอมเวลานี้ได้ ๒๙๑ กิโล ๓ บาท ๘๕ สตางค์ ทองคำจำนวนนี้จะไปหลอมเมื่อถึง ๔๐๐ กิโลแล้วก็จะหลอมเป็นครั้ง ๆ ไปเลย รวมทองคำทั้งหมดเวลานี้ได้ ๒,๓๕๓ กิโลครึ่ง ซึ่งเท่ากับ ๒ ตัน ๒๕๓ กิโลครึ่ง

ต่อไปนี้เรื่องการช่วยชาติของเราจะค่อยเริ่มอีกนะต่อไปนี้ ทางฝ่ายบ้านเมืองก็ค่อยแน่นหนามั่นคงขึ้น ๆ ทางนี้ก็เสริมกันเข้า เป็นโอกาสที่เหมาะสมทั้งสองด้านนะเวลานี้ เราเห็นว่าเหมาะสมทั้งสองด้าน คือทางบ้านเมืองก็เหมาะสมแล้วเวลานี้ ทางศาสนาของเราที่เรียกว่าเหมาะสมมาเรื่อย ๆ ทางนี้เราก็เดินเครื่องของเรา ความสงสัยสนเท่ห์คาราคาซังที่มันขัดมันขวางชาติบ้านเมืองมาด้วยความเลวร้ายทั้งหลายระยะนี้ก็เรียกว่าเบา

ที่เรา กลับจากกรุงเทพฯคราวนี้เรามาเพื่องานของเรา นะ ถ้าไม่นั้นก็ไม่ได้มา คืองานเขาจะต่อไปเรื่อย ๆ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ ต่อไปเรื่อย ที่เรามาเราตัดออก เราบอกงานของเราทางโน้นมีมากซึ่งรอเราอยู่ เราจะต้องกลับไปเสียก่อน เราถึงบอกว่าจะกลับมาราววันที่ ๑๐-๑๑ วันที่ ๑๒ งานที่สวนแสงธรรมก็เริ่มขึ้น เป็นอย่างนั้นแหละ จากนั้นงานอะไรก็ต่อกันไปเรื่อยธรรมดาแหละ จะให้เราไปเทศน์ที่นั่นที่นี้หนัก ๆ หนัก ๆ เหมือนแต่ก่อนเราบอกแล้วเราไม่ไหวแล้ว ที่ไปเทศน์สนามหลวงนี้ก็เรียกว่าเราอดสำห้พยายามเต็มที่ที่จะตั้งใจสงเคราะห์คนทั้งประเทศว่างั้นเลยนะ

นี่เขาก็กำลังเร่งถึงเรื่องการติดต่อเครื่องที่จะมาถ่ายทอด (ช่อง ๑๑ ครับ) นั่นละ เขากำลังเร่งติดต่อ ทราบว่าอย่างนั้นนะ เขาจะเร่งติดต่อเครื่องถ่ายสดให้ได้เห็นได้ยินทั่วประเทศเลยวันนั้น ก็เหมาะสมสง่างามสมศักดิ์ศรีชาติไทยของเรา ถ้าขาดอันนี้บอกพร้อมอยู่มาก เพราะฉะนั้นเราถึงว่าควรจะมีว่างั้นเลย แล้วทางโน้นเขาก็พยายามเต็มที่อยู่แล้ว ผู้ว่า ก.ท.ม.ออกหน้าเลยเถียว เรียกว่าพร้อมกัน แล้วทางบ้านเมืองของเราทางฝ่ายนายกก็พยายามเต็มที่เหมือนกัน ถ้าพอมาได้จะมา แต่อย่างไรก็ตามถึงมาไม่ได้ก็ตาม วันนั้นเป็นวันที่จะมอบทองซึ่งผากไว้กับนายก เพื่อเป็นทางเดินเข้า เข้าใจไหมล่ะพูดเท่านี้ก็พอแล้ว

ขอให้พี่น้องทั้งหลายตั้งความมุ่งมั่นต่อชาติไทยของเราเต็มที่นะคราวนี้ ทั้งชาติทั้งศาสนาพร้อมกันแล้วจะหาที่ไหนไม่ได้แล้ว ชาติก็สมบูรณ์ ศาสนาก็สมบูรณ์แล้ว เข้าเป็นแขนซ้ายแขนขวาที่จะอุ้มชาติไทยของเรา จึงขอให้ต่างคนต่างตั้งเนื้อตั้งตัว ทุกสิ่งทุกอย่างให้ประหยัดมัธยัสถ์ นี่เรียกว่าการเตรียมพร้อมทุกอย่างนะ แล้วการบริจาศก็ตามกำลังศรัทธา ให้ไปเรื่อย ๆ ไปอย่างนั้นแหละ เรามีเท่าไรก็ให้ไปเรื่อย ๆ ทางนี้ก็หนุนเข้าเรื่อย ๆ ก็คิดดูซิจำนวนทองคำและดอลลาร์ เงินสดที่มานี้ก็มาจากหนุนเรื่อย ๆ นั่นเอง มาถึงจำนวนตั้งเป็นพัน ๆ กิโลแล้วเวลานี้ วันนั้นก็มาแล้วมาเรื่อย ๆ อย่างนี้

นี่เรียกว่าเราตั้งใจอนุโลมผ่อนผันตะเกียกตะกายที่จะไปเทศน์ในงานสนามหลวงให้คนไทยได้ฟังทั่วประเทศ เพราะฉะนั้นเราจึงอยากให้มีถ่ายสด ทั้ง ๆ ที่ทางโน้นเขาก็พยายามกันอยู่แล้วเวลานี้ เขากำลังวิ่งกัน เพราะการถ่ายสดไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย เครื่องถ่ายสดนี้มันครอบถึงเมืองนอก เราจะขอเวลาทางนี้ก็จะได้ไม่ได้คิดดูซิ เพราะงานเขาติดต่อตลอดเวลา ทางโน้นเขาจะพยายามเต็มที่ เราก็มีความมุ่งหมายอย่างนั้น ชาติไทยของเราเวลานี้ช่วยชาติ ก็ควรจะประเมินเวลาของการถ่ายทอดสดนี้มาให้เสียเพียงระยะเท่านี้ก็จะน่าจะได้ เขาก็คงจะเอาเต็มเหนี่ยวคราวนี้

แล้วเรามีวิตกอันหนึ่งอยู่นิดหน่อย อันนี้เขาก็พยายามอีกเหมือนกัน ทาง ก.ท.ม.เขาก็พยายามกันถึงเรื่องเสียงไม่ให้มากกระทบเวลาเทศน์นะ คือสนามหลวงอยู่ตรงกลาง ที่นี้ทางรถมันอ้อมมันมาได้ตลอดเวลา การตั้งธรรมาสน์นี้เราก็ให้ความเห็นว่าจะจุดศูนย์กลางเลย ความกระทบกระเทือนทางเสียงเสมอกัน ถ้าเอียงไปทางไหนทางนั้นจะหนักจะไม่ดี ให้ตั้งจุดศูนย์กลาง นี่เขาก็เห็นพร้อมแล้วตั้งจุดศูนย์กลาง เวลาเสียงรถมาก็มาอย่างเสมอ ๆ มารอบ ๆ ด้าน ไม่กระทบทางไหนมากกว่ากัน นี่อันหนึ่ง

อันที่สองก็คือเขาจะกำชับถึงเรื่องรถ เวลาผ่านเข้ามาตรงนั้น ให้ระมัดระวังอย่าให้เสียงเป็นปรกติดังที่เคยปฏิบัติมา ให้มีผ่อน ระมัดระวัง แล้วจะมีเจ้าหน้าที่รอบเลย ระมัดระวังอันนี้ แล้วทางสะพานพระปิ่นเกล้าเขาก็จะพิจารณาเป็นพิเศษ เพราะทางโน้นมีรถแรงเครื่องขึ้นสะพาน มันก็จะมีเสียงดังบ้าง เขาก็จะพิจารณาทางนี้ เขาบอกมาหมดแล้วแหละ เราก็คิดว่าเขาจะพยายามเต็มเหนี่ยว เพราะเราก็บอกว่าเราพยายามนะ ที่จะไปเทศน์ในสนามของชาติคราวนี้ เราเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า เพราะฉะนั้นขออย่าให้มีอะไรมารบกวนในการแสดงธรรมของเราว่างั้นเลย ให้ได้แสดงเต็มเม็ดเต็มหน่วย อย่าให้มีอะไรมาขัดมาขวาง

เสียงนี้สำคัญมากนะ กระเทือนมาก ธรรมะจะออกไม่สะดวกด้วย มีหน้าซ้ำโรค หัวใจมันจะขึ้นอีกด้วย ได้ระวังสองด้านเรา แต่เขาก็ทราบเรียบร้อยแล้วแหละคงไม่เป็นอะไร วันนั้นเวลาเขาบอกตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ฟ้าหญิงเสด็จมานี้เรียบเรื่อย ๆ ไปเลย ระยะ

นั้นอย่างนั้น ระยะนั้นจัดการอย่างนั้น ๆ ถึงบังสุกุลให้ศีลให้พระอะไร ๆ เรียบร้อยแล้วก็ เป็นเวลา ๖ โมงเย็นพอดี นั้นเป็นเวลาเริ่มเทศน์ ส่วนถ่ายทอดเขาคงจะออกก่อนหน้า ตั้งแต่เริ่มพิธี อย่างไรก็ตามแล้วแต่เขาแหละ เราต้องการเฉพาะเวลาเทศน์เท่านั้น เขาอาจจะ เอาเวลาเทศน์ก็ได้ เพราะเขาสงวนเวลาเต็มทีนะ เขาจะเอาเวลามาเฉพาะจำเป็น พอ ๖ โมงเย็นแล้วเริ่ม เขาก็บอกแล้วพอ ๖ โมงเย็นก็เริ่มเทศน์ตั้งแต่นั้นไปเรื่อย ๆ

วันนั้นคิดว่าพวกคณะกรรมการเราจะไปกันมากเหมือนกันนะ กรรมการเฉพาะ อย่างยิ่งทางภาคอีสานมีมากกว่าเพื่อน เพราะเป็นสายดั้งเดิมของหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่ มั่น วารากฐานไว้เดิม จึงมีพระกรรมฐานมากตลอดมา พร้อมกับสถานที่บำเพ็ญ ภาวนาก็อำนวย มีป่ามีเขามากทั่ว ๆ ไป พระกรรมฐานจึงมีมากทางนี้ตลอดมาจน กระทั่งทุกวันนี้ ไม่เคยบกบางนะกรรมฐาน สกลนคร หนองคาย อุดรฯ ๓ จังหวัดนี้เป็น จังหวัดที่รวมกรรมฐานทั้งหลาย อยู่ในที่ต่าง ๆ มีมาก เช่นอย่างวัดดอยธรรมเจดีย์ จ.สกลนคร พระก็มากมาย แล้ววัดภูวักก็ไม่ว่ากว่า ๓๐ แล้ววัดทั่ว ๆ ไปแถวนี้มีมาก ๆ ทั้งนั้นแหละ ที่ลึก ๆ ก็มี มีทั่วไป จึงว่ากรรมฐานมาก คิดว่าวันแสดงธรรมนั้นพระ กรรมการทั้งหลายอาจจะลงไปกันมาก เพราะเหล่านี้ก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงตาบัวทั้ง นั้น หลวงตาบัวจะไปเทศน์ที่ไหนพวกนี้ต้องคอยเสาะแสวงอยู่ตลอดเวลา เพราะฉะนั้น จึงคิดว่าพระกรรมฐานเราจะลงไปพอสมควร

นี่เราก็ได้พยายามเต็มกำลัง ขอให้พี่น้องทั้งหลายได้เห็นใจนะ ไม่มีคำว่าอ่อนแอ ท้อแท้กลัวกลัวกับสิ่งใดวางั้นเลย ไม่มี ในสามแดนโลกธาตุนี้เราไม่มีอะไรมาผ่านหัวใจ เราได้เลย มีแต่ธรรมล้วน ๆ เต็มหัวใจ ถึงกาลเวลาที่จะควรสงเคราะห์โลกมากน้อยก็ ขอให้ได้สงเคราะห์ เต็มตามกำลังของผู้มาอบรมศึกษาและได้ยินได้ฟัง ทางนี้ก็จะออก ตามระยะ ๆ ระดับพอดีพอดีกัน เราพูดตรง ๆ อย่างนี้ เพราะเมตตากรุณานี้สิ้นฟ้าสิ้น แผ่นดิน เราไม่มีอะไรที่ว่าจะไปกลัวกับสิ่งนั้น ไปกลัวกับสิ่งนี้ กับผู้คนสูงต่ำอะไร เราไม่เคยสนใจ พูดให้มันตรงศัพท์อย่างนี้ มีแต่ธรรมที่จะสอดลงไป ๆ ถ้าเป็นแหกหัวานลง ไป มีขี้หมูขี้หมาที่ไหนบ้าง เป็นปูเป็นปลาตัวใหญ่ตัวเล็กอยู่ที่ไหนบ้าง แหจะควรลง หนักเบามากน้อยก็ลงตามส่วน ถ้ามองไปที่ไหนมีแต่ขี้หมูขี้หมาแห้ง กางแหตลอดวัน มันก็ไม่ได้ทอด ไม่เกิดประโยชน์อะไร

ถ้าขี้ขี้หมูขี้หมาตัวใหญ่ ๆ ผิงมานี้ แหไม่ต้องผูกเราก็ได้ตุมเลย พันกันเลย นั่นละ ธรรมพระพุทเจ้าออกตามความพอเหมาะพอดี ไม่มีการคาดการณ์การดันการเดาไว้ เลย ออกเป็นหลักปัจจุบัน ที่สัมผัสในปัจจุบัน นั่งบิบบมองดูแล้ว แล้วจากนั้นมีพวกอะไร ที่จะมาเป็นข้าศึกต่อการแสดงธรรม นี่เป็นแน่ ๆ อย่างนั้นไป ถ้าไม่มีอะไรเลยก็ออกตาม นั้นเท่านั้นเอง สงเคราะห์สงหาตามทีผู้จะรับประโยชน์ได้มากน้อย ให้ถือผู้มาฟังสำคัญ

มากกว่าธรรม ธรรมนี้ไม่แน่ แล้วแต่จะออกหนักเบาเล็กน้อยตามเหตุการณ์คือสิ่งแวดล้อมทั้งหลาย

เราก็พูดถึงเรื่องการช่วยชาติของเรา เวลานี้ให้ต่างคนต่างตั้งเนื้อตั้งตัวส่งเสริมเข้าเรื่อย ๆ ทั้งทองคำ ดอลลาร์ เงินสด เข้าเรื่อย ๆ ไปละ ค่อยโล่งไป ทางเดินของการบริจาคเราจะโล่งไปเรื่อย ๆ แต่ก่อนมันคาราคาซังก็ดขวางอยู่ด้วยเปรตด้วยผี เราเป็นคนบุกเบิกข้างหน้าอยู่ตลอดเวลา ที่นี้ก็จะเริ่มแหละ ทางบ้านเมืองก็ค่อยตายใจ ๆ

ลูกศิษย์ คุณแม่กราบถวาย ๑๐๐ ดอลลาร์เจ้าคะ

หลวงตา นั่นไม่ใช่เล่นมาแล้ว ๑๐๐ ดอลลาร์แล้ว นี่ละมาทางนี้ทองคำ ดอลลาร์ เงินสดก็ขึ้นทางนี้ ไปทางนั้นก็ขึ้นทางนั้น ทางนี้ก็สงบเสียบตามหัวหน้า

นักข่าว หลวงตาคะหนูมาจากช่อง ๙ ค่ะจะมาขออนุญาตหลวงตา สัมภาษณ์เจ้หมวยค่ะ

หลวงตา อย่ามายุ่ง มันจะก่อเรื่องให้พวกเราเดือดร้อนนะพวกนี้ ยุ่งอะไร ใครเป็นคนจับ ใครเป็นคนผิด เอาคนนั้นซี อันเรื่องอะไร ๆ เขาอ้างเหตุผลมาเรียบร้อยแล้วอย่ามายุ่งเขาจะ วัดเป็นธรรมไม่ยุ่งกับใคร ผิดบอกผิด ใครถูกบอกถูก กฎหมาย บ้านเมืองและศีลธรรมมีเอาไปพิจารณากันเท่านั้นเอง จะมายุ่งมาเกี่ยวข้องอะไร อย่าไป สัมภาษณ์นะ เราไม่ให้มันจะก่อเรื่องก่อราวขึ้นมา นี่ พวกเปรตพวกผีมันยอมรับผิดชอบเมื่อไร ถ้าตามธรรมตาของเราแล้วเป็นอรรถเป็นธรรมและเป็นกฎหมายบ้านเมืองแล้วนะ ใครเป็นคนเอายาพิษมาวาง แล้วใครเป็นคนเห็น นั่นหลักฐานมันอยู่นั้น ใครเป็นคนเอายาพิษมาวางก็คือตัวบุคคลที่เอายาพิษมาวาง แล้วใครเป็นคนเห็นเอายาพิษมาวาง ๒ แล้วนะ ๓ เอายาพิษไปพิสูจน์ดู เมื่อเป็นยาพิษจริง ๆ แล้วมันก็มีเท่านั้นเอง แล้วจะไปหาพยานที่ไหนอีก แล้วคนที่อยู่ด้วยกันนั้นก็พอแล้วกับความเป็นพยาน เขาก็อ้างกันเรียบร้อยแล้วไปหาที่ไหนอีก มันก็เท่านั้น แล้วจะไปหาหลบหาหลีกเลี่ยงอะไรอีก ไร่ เรื่องชี้เรื่องตดนี้มันกลับไปไหนมันก็มีแต่ชี้มันจะกลิ้งพลิกเป็นทองคำได้หรือ มันจะพลิกตัวไปไหนว่าไม่ได้ทำ ๆ ปฏิเสธลั่นฟ้าลั่นแผ่นดินก็ตาม ความจริงเหยียบหัวมันอยู่นั้นนะ มันจะหนีจากความจริงไปไหนก็รู้กันอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นจึงให้เลิกอย่ามา สัมภาษณ์นะ วัดนี้เป็นวัตรธรรมปฏิบัติธรรม มีอะไรก็ว่ากันไปตามความจริง ๆ แล้ว ๆ เท่านั้นอย่าหาเรื่องเพิ่มเติมซึ่งจะก่อความยุ่งเหยิงวุ่นวายและเสียหายไปไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์นะ เข้าใจแล้วหรือ

นักข่าว ค่ะ

หลวงตา แล้วที่พูดให้ฟังนี้เป็นยังไง ได้หลักได้เกณฑ์แล้วยังที่จะเป็นสักขีพยานแห่งความจริงทั้งหลาย ความจอมปลอมนั้นเอาประมาณไม่ได้ มันจะพลิกแพลง

เปลี่ยนแปลง มันจะเอาคนของโจรของมารมาร้อยคนก็ตามมาอ้าง ปฏิเสธว่าไม่ได้ทำ ๆ
 เท่าไรก็ไม่มีความหมายอะไร ความจริงก็คือที่เห็นแล้ว มีผู้เห็นแล้ว ผู้เอายาพิษก็เห็น
 แล้วตัวของมัน แล้วยาพิษเอามาพิสูจน์ก็เห็นแล้ว ก็มีเท่านั้นเองแล้วจะไปหาอะไรอีก
 เข้าใจหรือ ก็เท่านั้นแหละ ไป เลิก พลิกแพลงเปลี่ยนแปลงไปไหนมันก็เรื่องปรตเรื่อง
 ผี ก้อนบุตรก้อนคุณพลิกไปไหนกลิ้งไปไหนก็ก้อนบุตรก้อนคุณกลิ้งไปอย่างงั้นละ มันจะ
 เอาทองคำมาจากไหน ทองคำคือความจริง ที่บอกไว้แล้วนี่คือทองคำเข้าใจไหม กลิ้งไม่
 กลิ้งก็คือความจริงอยู่นี้แล้วเข้าใจแล้วหรือ เอาไปเลิก

ลูกศิษย์ ไม่ต้องสัมภาษณ์แล้วหลวงตาตอบหมดแล้ว

หลวงตา ก็นั่นแล้วก็ตอบให้เรียบร้อยแล้วนี่ สัมภาษณ์หาอะไร

ลูกศิษย์ ไม่ต้องถามเลย

หลวงตา หลักใหญ่ก็เอาให้แล้วนี่ ไปหาตะครุบเงาอะไร เหล่านี้มีแต่เงา
 หลอกเงาหลอนใช้ใหม่ละ ความจริงคือนี้ก็บอกแล้ว จะเอาไปปฏิบัติต่อชาติบ้านเมือง
 เพื่อเป็นบ้านเป็นเมืองเป็นมนุษย์มาเห็นเป็นคนดีคนชั่ว ประจักษ์ใจด้วยกันเป็นสอง
 ฝักสองฝ่ายมาเคล้ากันแล้วจะเอาไปปฏิบัติมันก็เท่านั้นเองนะ แล้วคนชั่วให้เป็นคนดี
 คนดีให้เป็นคนชั่ว นั่นละเรื่องที่จะทำโลกให้พินาศ ทำแล้วบอกไม่ได้ทำ เห็นแล้วจะมา
 ปฏิเสธว่าไม่เห็นได้หรือ เห็นก็บอกว่าเห็นซี เข้าใจไหม นี่คือความจริง ผู้หย่อนยาพิษ
 ก็เห็น เขาก็จับได้คาหนังคาเขาใช้ใหม่ นี่ก็เห็น แล้วยาพิษเอาไปพิสูจน์ก็เห็นเป็นยาพิษ
 จริง ๆ แล้วจะให้ปฏิบัติยังงัยอีก มันก็เท่านั้นเองเข้าใจหรือ พลิกไปไหนก็มีตั้งแต่พลิกที่
 จะทำลายชาติบ้านเมือง ทำลายตัวเอง ก่อเรื่องความเสียหายทั้งนั้น ไม่มีอะไรเป็นสาร
 ประโยชน์เลย นี่สารประโยชน์ มี ๒-๓ ประโยชน์นี้เข้าใจไหม หนึ่งยาพิษ สองผู้มาวางยา
 พิษ สามผู้เห็น พร้อมหน้ากันแล้วสมบูรณ์แบบ ไม่เอาอะไรมาเพิ่มเติมอีกแล้ว นี่คือ
 สมบูรณ์แบบ ใช้ได้ทั่วโลกธาตุอันนี้ไม่ผิด ไอ้เรื่องแบบปลิ้นปล้อนเหลวไหลหลอกวงนี้
 เหลวไหลไปครอบโลกธาตุเหมือนกัน สกปรกไปหมด เอาละเลิก

นักข่าว จริง ๆ เจตนาของหนูก็คือว่า

หลวงตา ไหนว่าไง

นักข่าว เจตนาของหนูก็คือว่า ข้อมูลตรงนี้รู้สึกว่าจะประชาชนจะให้ความ
 สนใจเรื่องนี้มาก ที่จะมาขอสัมภาษณ์คืออยากให้เจ้าหมวยเล่าว่าเหตุการณ์วันนั้นเห็น
 เป็นยังงัยแค่นี้เองคะ ไม่ได้มีอะไรนอกเหนือกว่านั้น

หลวงตา นี่แล้วแค่นี้แล้วนี่ฟังเอา แค่นี้จะฟังไปแคไหนอีก ฟังแค่นี้แล้วไป
 ฟังที่ไหนอีก อันไหนที่เป็นความจริงก็บอกแล้ว นอกนั้นเหลวไหลหมดเราไม่เล่นด้วย
 ไปเท่านั้นแหละไป เตี่ยวยุไอ้หมีใส่แตกฮือนะ มันออกมาแล้วระวังนะ มันไม่เห่าออก ๆ

แวกๆ ไอ้หมี ไปๆ เลิกเท่านั้นละไปไม่พูดแล้วเท่านั้นพอ พูดแล้วนี่เอาไปฟังซิ ได้ยินไหม เข้าไหมเดี๋ยวนี พูดเวลานี้เข้าไหม เวลาเราพูดนี่มันเข้าไหม หือ เวลาเราพูดนี่เครื่องถ่ายทอดมันเข้าไหม

นักข่าว ไม่ได้เตรียมไมค์ไว้

หลวงตา มันไม่เข้า เหลวไหลทั้งผู้มาติดต่อสื่อสารเรา เหลวไหลที่เราพูดไปแล้วไม่เกิดประโยชน์แะมันเหลวไหลทั้งสอง ใช้ไม่ได้ เหลวไหลไปๆ เลิก อยู่ไปนานมันจะเหลวไหลไปนาน เลิก อันนี้เข้าแล้วนี่เข้าใจไหม ที่เขาไม่ได้ตั้งท่าตั้งทางมาเหมือนนี่ละ นี่เขาเข้าแล้วติดเทปแล้ว เขาไม่ได้มาร่ายเพลงขึ้นยกครุทำนั่นทำนี่อยู่อย่างนี้ เขาต่อเลยแล้ว พอบั้นนี้เข้าเทปแล้วเข้าใจหรือเปล่า ไปๆ เลิก ก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้ว ไม่ใช่หรือที่พูดตะกั๊นนี้ เต็มอัตราร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว จะให้อะไรอีก นี่ละธรรมจะออกให้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลย ตรงเป้งๆ เลย

เปิดดูข้อมูล วันต่อวัน ท้นต่อเหตุการณ์ หลวงตาเทศน์ถึงเรื่องอะไร ทาง internet

www.luangta.com หรือ www.geocities.com/bantadd